

จับตามโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวัน...อาจสิ้นคลอนความสัมพันธ์กับจีน

อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างไต้หวันและจีนร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยนางสาว Tsai Ing-wen ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Democratic Progressive Party (DPP) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนเสียง 56.1% เหนือนาย Eric Chu คู่แข่งคนสำคัญจากพรรครัฐบาล Kuomintang of China (KMT) ส่งผลให้นางสาว Tsai Ing-wen จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวันในเดือนพฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ พรรค DPP ยังได้ที่นั่งในรัฐสภาจำนวน 68 ที่นั่ง จากทั้งหมด 113 ที่นั่ง ขณะที่พรรค KMT ได้ 35 ที่นั่ง ส่งผลให้พรรค DPP คุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ซึ่งตอกย้ำความนิยมของชาวไต้หวันที่มีต่อพรรค DPP ที่มีนโยบายพื้นฐานในการสนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวออกจากจีน สถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่เพียงแต่จะสิ้นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีน แต่ยังมีส่วนซ้ำเติมความขัดแย้งของสองประเทศในประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ร่วมกับอีกหลายประเทศในอาเซียน

จุดยืนที่แตกต่างกันของรัฐบาลไต้หวันชุดใหม่กับรัฐบาลจีน...อาจจุดชนวนความขัดแย้งขึ้น

ไต้หวัน	จีน
<ul style="list-style-type: none"> • มีนโยบาย Status Quo หรือ การรักษาสถานภาพเดิมของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีน ซึ่งต่างจากรัฐบาลชุดเดิมภายใต้การนำของพรรค KMT ที่มีนโยบายสนับสนุนการสานสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น จนสร้างความหวุ่นวิตกให้แก่ชาวไต้หวันถึงการแผ่อิทธิพลและการครอบงำของจีนในไต้หวัน • ไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียว (One China Policy) และประกาศให้จีนยอมรับระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของไต้หวัน • มีนโยบายสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับญี่ปุ่น และเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพื่อคานอำนาจกับรัฐบาลจีน 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินนโยบายจีนเดียวอย่างแข็งกร้าว โดยรัฐบาลจีนอ้างสิทธิ์เหนือไต้หวันในฐานะเป็นอาณาเขตส่วนหนึ่งของจีน และคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระอย่างเป็นทางการของไต้หวัน โดยในปี 2548 สถาปนาขึ้นได้ผ่านกฎหมาย Anti-Secession Law เพื่อใช้กำลังทหารกับไต้หวัน หากไต้หวันประกาศแยกตัวเป็นประเทศอิสระ • ประกาศกร้าวว่าประเทศที่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนต้องไม่ยอมรับไต้หวันในฐานะประเทศ โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและไม่พึงมีสถานทูตไต้หวันในประเทศ • ตอกย้ำว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน ซึ่งจีนจะไม่ยอมรับการแทรกแซงจากประเทศอื่นๆ

แม้ว่านางสาว Tsai Ing-wen ระบุว่ายังคงรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนตามนโยบายของประธานาธิบดี Ma Ying-jeou ซึ่งกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2559 แต่การที่พรรค DPP มีนโยบายพื้นฐานในการแยกตัวเป็นอิสระจากจีนและไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลจีนมาโดยตลอด ประกอบกับท่าทีของประธานาธิบดีคนใหม่ที่ประกาศจะสานสัมพันธ์กับสองขั้วมหาอำนาจของโลกอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ก่อให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่กับจีนและมีความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความไม่สงบในพื้นที่ช่องแคบไต้หวัน หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับรัฐบาลจีนดำเนินไปอย่างราบรื่นในช่วงที่รัฐบาลชุดเดิมภายใต้การนำของพรรค KMT บริหารประเทศ สอดคล้องกับสำนักข่าว Xinhua ของรัฐบาลจีนที่ออกมาแสดงความเห็นว่าการเลือกตั้งของไต้หวันเป็นความท้าทายอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและอาจเป็นชนวนให้เกิดความระส่ำระสายบริเวณช่องแคบไต้หวันได้

ความสัมพันธ์ไต้หวันและจีนสิ้นคลอน...ซ้ำเติมความตึงเครียดข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนบริเวณทะเลจีนใต้

ความคิดเห็นของฝ่ายวิจัยธุรกิจ : รัฐบาลไต้หวันชุดใหม่จะไม่ดำเนินความสัมพันธ์ที่แข็งกร้าวจนถึงขั้นแตกหักกับจีนด้วยการประกาศแยกตัวเป็นอิสระ เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อไต้หวันเองที่ปัจจุบันมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนค่อนข้างมาก หลังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมามีนโยบายประนีประนอมกับจีนและมีการลงนามข้อตกลงการค้าและการลงทุนกับจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไต้หวัน มีสัดส่วนราว 30% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไต้หวัน และหากนับรวมฮ่องกงด้วย สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40% ขณะที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนยังเป็นแหล่งลงทุนสำคัญอันดับ 1 ของไต้หวัน โดยมีสัดส่วนราว 60% ของการลงทุนนอกประเทศทั้งหมดของไต้หวันในปี 2556 แต่หากเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น จีนอาจจะมีการนำเข้สินค้าจากไต้หวัน รวมทั้งอาจปิดกั้นการลงทุนของไต้หวันในจีนเพื่อเป็นการตอบโต้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนรัฐบาลของไต้หวันอาจส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนบริเวณทะเลจีนใต้ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันชุดใหม่ไม่น่าจะมีแนวทางผ่อนหนักผ่อนเบากับจีนเหมือนรัฐบาลชุดเดิม หากจีนรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่พิพาทอย่างที่เคยเกิดขึ้น ขณะที่นโยบายหันไปสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับญี่ปุ่น และเป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ อาจนำมาสู่การก้าวเข้ามามีบทบาทที่มากขึ้นของมหาอำนาจทั้งสองประเทศในการแทรกแซงปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวซึ่งจะทำให้ปัญหาขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทหารด้วยการขายอาวุธให้ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจแก่จีนมาโดยตลอด อีกทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังมีการร่วมมือกันในบริเวณทะเลจีนใต้ที่อยู่ในเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ ในภูมิภาคเดียวกันยังต้องจับตามผลการเลือกผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่ของเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ผู้สมัครชิงตำแหน่ง มีท่าทีที่จะไม่สานสัมพันธ์กับจีนและหันไปพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ซึ่งหากได้รับเลือกก็จะยิ่งตอกย้ำสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนมากขึ้น โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวและมีข้อพิพาทกับจีนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเคยเกิดเหตุประท้วงถึงขั้นเผาโรงงานของชาวจีนและโรงงานที่สงสัยว่าเป็นกิจการของชาวจีนในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งในครั้งนั้นมีบริษัทไทยได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การที่ไต้หวันและเวียดนามเริ่มส่งสัญญาณว่าจะไม่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับจีนเป็นอีกประเด็นที่ควรติดตามว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น



Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด